

# Quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Myanmar giai đoạn 2011 - 2021

NGUYỄN HOÀNG ANH TÚ\*

*Tóm tắt:* Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ đầu tư của Việt Nam với Myanmar từ năm 2011 đến năm 2021. Nghiên cứu cho thấy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đã có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Myanmar là một trong những điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Myanmar hiện vẫn còn nhiều hạn chế do ảnh hưởng bối cảnh quốc tế, dịch bệnh... và những bất ổn chính trị kéo dài tại Myanmar.

*Từ khoá:* Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Myanmar, Việt Nam.

## 1. Giới thiệu

Việt Nam và Myanmar đều là thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), có nhiều nét tương đồng về lịch sử và phong tục, tập quán. Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/5/1975, mối quan hệ Việt Nam - Myanmar đã có những bước phát triển trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội... Trong những năm gần đây, kể từ khi nâng quan hệ giữa hai nước lên cấp độ Đối tác hợp tác toàn diện từ tháng 8/2017, Việt Nam và Myanmar đã không ngừng phát triển. Hiện Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ 7 vào Myanmar (RFI, 2021). Quan hệ đầu tư và du lịch giữa hai nước đã và đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi nước.

Tuy nhiên, sau hơn 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với hàng loạt các hiệp định, thỏa thuận về kinh tế đã được ký kết, bên cạnh những thành tựu đạt được, hợp tác đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và Myanmar vẫn còn nhiều hạn chế. Myanmar, một đối tác với nhiều tiềm năng, có nhiều thuận lợi trong phát triển thương mại, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu xuất

nhập khẩu của Việt Nam so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á (Bộ Công Thương, 2021). Việc tìm ra các giải pháp để nâng tầm quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Myanmar trong thời gian tới cần được quan tâm hơn nữa. Để làm được điều đó, trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước, bài viết nhằm làm rõ những thành tựu và hạn chế để đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư giữa hai quốc gia đến năm 2030.

## 2. Khái quát lịch sử quan hệ Việt Nam - Myanmar

Trong quá trình đấu tranh và xây dựng đất nước, Việt Nam và Myanmar luôn là những người bạn thân thiết, ủng hộ nhau trên chính trường quốc tế. Năm 1947, Việt Nam đã đặt cơ quan thường trú tại Yangon. Tháng 11/1954, nhân dịp Thủ tướng U Nu sang thăm nước Việt Nam, hai bên đã ký Tuyên bố chung lấy "5 nguyên tắc chung sống hòa bình" làm cơ sở quan hệ hai nước. Bốn năm sau đó, vào tháng 2/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Myanmar và cùng ký kết Tuyên bố chung. Kể từ đó, mối quan hệ Việt Nam - Myanmar luôn được nuôi dưỡng, củng cố và phát triển. Ngay sau khi Việt

\* NCS. Học viện Khoa học xã hội